

Trung tâm Khôi phục Thảm họa mở cửa tại Quận Lee

Release Date: Tháng 12 18, 2024

TALLAHASSEE, Florida FEMA đã mở cửa một Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Quận Lee để cung cấp sự giúp đỡ trực tiếp cho người dân Florida bị ảnh hưởng bởi các cơn bão Milton và Helene. Những người sống sót sau cơn bão Debby cũng có thể được trung tâm phục vụ.

Những người sống sót **không** cần đến trung tâm để xin hỗ trợ. [Những người sống sót cũng khuyến khích nộp đơn trực tuyến tại \[DisasterAssistance.gov\]\(https://DisasterAssistance.gov\) hoặc bằng cách gọi xu hướng số FEMA.](#) FEMA không phân phát tiền mặt tại các Trung tâm Khôi phục Thảm họa.

Địa điểm Trung tâm:

Quận Lee/Lee County

Museum of Medical History-Building AA

(Bên tầng Lầu 1 Y tế-Tòa nhà AA)
8099 College Parkway
Fort Myers, FL 33919

Giờ làm việc: 7 giờ sáng — 7 giờ tối, Thứ Hai-Thứ Bảy.

Để tìm các địa điểm trung tâm khác, hãy truy cập fema.gov/drc hoặc nhấn tin “DRC” và Mã Bưu điện 43362. Tất cả các trung tâm đều có thể tiếp nhận và hướng dẫn bạn hoặc có nhu cầu tiếp nhận và chăm sóc và các trang bị công nghệ hỗ trợ.

[Chợ nhà và người thuê nhà cũng khuyến khích nộp đơn trực tuyến tại \[DisasterAssistance.gov\]\(https://DisasterAssistance.gov\) hoặc bằng cách gọi xu hướng số FEMA.](#) Quý vị cũng có thể đăng ký qua điện thoại theo số **800-621-3362**. Các ngân hàng mở cửa hàng ngày và trợ giúp có sẵn bằng hỗ trợ các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ



FEMA

Page 1 of 2

chuyên nghiệp, nếu bạn có nhu cầu hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó. Xem video có thể truy cập về cách đăng ký hỗ trợ, hãy truy cập [FEMA Accessible: Apply for Individual Assistance - YouTube](#).

Nếu bạn cần thông tin mới nhất về sự phục hồi của các vùng bão Milton, hãy truy cập [fema.gov/disaster/4834](#). Nếu bạn cần thông tin về sự phục hồi của các vùng bão Helene, hãy truy cập [fema.gov/disaster/4828](#). Nếu bạn cần bão Debby, hãy truy cập [fema.gov/disaster/4806](#). Theo dõi FEMA trên X tại [x.com/femaregion4](#) hoặc trên Facebook tại [facebook.com/fema](#).

###

Sứ mệnh của FEMA là giúp mọi người phục hồi, trong và sau thảm họa.

FEMA cam kết đem đến hỗ trợ giúp thiên tai được hồi phục nhanh chóng, không phân biệt giới tính trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tính dục, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, tiếng Anh thành thạo, hoặc tình trạng kinh tế. Bất kể bạn là ai sau thảm họa hoặc thành viên của cộng đồng đều có thể liên lạc với FEMA. Văn phòng Quyên dân số của bạn có thể giúp bạn tìm hiểu về cách liên lạc với FEMA. Văn phòng Quyên dân số của FEMA có thể được liên lạc tại FEMA-OCR@fema.dhs.gov hoặc gọi miễn phí theo số 833-285-7448.



FEMA